



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23-25 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สวท.สำนักข่าวไทย (23ก.ย.60)</p>	<p><b>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงร.9</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัด เพื่อสนับสนุนกองแพทย์หลวง และกรมการแพทย์ทหารบก ในการจัดหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลและทีมกู้ชีพบริเวณรอบ สนามหลวง พระบรมมหาราชวัง พระเมรุมาศ และริ้วขบวน รวมทั้งร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยงานต่าง ๆ และจิตอาสา จัดหน่วยแพทย์ปฐมพยาบาลที่จุดบริการหลัก และประจำจุดดอกไม้จันทน์ ทั้งด้านกายและจิตใจ ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย ตลอดจนงานพระราชพิธี เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมนี้ จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ในระหว่างงานพระราชพิธีฯ มอบหมายให้กองสาธารณสุขฉุกเฉินเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ที่ส่วนกลาง และให้กรมการแพทย์รับผิดชอบประสานงานรพ.ในสังกัด จัดบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งที่จุดบริการหลัก 21 จุด และจุดถวายดอกไม้จันทน์ 113 จุด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และชุดทีมเดินเท้าดูแลประชาชนบริเวณรอบนอกและพระเมรุมาศ จำลอง 4 มุมเมือง จำนวน 2 จุด คือ พุทธมณฑล จ.นครปฐม และสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนต่างจังหวัดให้ นพ.สสจ.เปิด EOC และรับผิดชอบในการจัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รถพยาบาล และรพ.รับ-ส่งต่อ นอกจากนี้ ให้รับสมัครจิตอาสาด้านการแพทย์ พร้อมแจกคู่มือและอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ พร้อมให้การดูแลประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก (25 ก.ย.60)</p> <p>ไทยรัฐ (25 ก.ย.60)</p> <p>ไทยโพสต์ (24 ก.ย. 60)</p>	<p><b>วันมหิดล</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 16.00 น. วันที่ 24 ก.ย. ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการจัดการรายได้เนื่องในวันมหิดล และพระราชทานโล่ที่ระลึก 30 ราย และเข็มที่ระลึก 70 ราย แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามลำดับ และเสด็จฯ ไปทรงประเคนเข็มที่ระลึกแด่พระภิกษุสงฆ์ 2 รูป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ร่วมพิธีตักบาตรและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล</p> <p>-เสนอบทความ ทุกวันที่ 24 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามว่าเป็นวันมหิดล ทั้งนี้ เพราะทรงบำเพ็ญประโยชน์มากมายแก่วงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทย ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้โรงเรียนแพทย์ พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5 (25 ก.ย.60)</p>	<p><b>แพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมผู้ป่วยทางจิต</b></p> <p>-กล่าวว่า จากการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน กำหนดภารกิจ 7 ประการ โดยครอบคลุมถึงการนำส่งผู้ป่วยทางจิตไปยังสถานพยาบาลด้วย ดังนั้นหากพบเห็นผู้ป่วยทางจิต อย่างนำส่งสถานพยาบาลเอง เพราะจะกลายเป็นการละเมิดสิทธิ ให้โทร. 1669 แจ้งแพทย์ฉุกเฉินรับตัวไปส่งโรงพยาบาลเพราะมีกฎหมายคุ้มครอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ,มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ (25 ก.ย. 60)</p>	<p><b>แอปฯ ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” ระหว่าง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สธ. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล สวรส. และ สสส. โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล ลงนามเป็นสักขีพยาน</p> <p>แอปฯ นี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาฉลากยา ฉลากยาเสริม และข้อมูลการใช้ยาอย่างปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความรู้เรื่องการใช้ยาที่จำเป็นได้ง่ายขึ้น และมีการใช้ยาอย่างปลอดภัยและสมเหตุสมผล ขณะนี้มีข้อมูลยากว่า 700 รายการ อยู่ระหว่างการทดสอบความสมบูรณ์เพื่อมอบความรู้เรื่องยาเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แก่ประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ (23ก.ย.60)</p>	<p><b>พักใบอนุญาตบริษัทยาแก้ไอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขานุการ ออย. เปิดเผยว่า หลังมีการจับกุมและยึดยาน้ำแก้ไอและยาน้ำแก้แพ้ที่ใช้เป็นส่วนผสมของ 4X100 จำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ออย.ร่วมมือกับตำรวจ ทหาร ป.ป.ส. และสสจ. สืบสวนต่อเนื่องจนสามารถสาวถึงต้นตอ 2 แหล่งใหญ่ คือ บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์มา จำกัด พบเป็นของกลางในพื้นที่ สก. ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และด่านตรวจยานพาหนะชุมพร रिมนนเพชรเกษม (กรุงเทพฯ-ชุมพร) 53,900 ขวด และบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ยึดของกลางยาน้ำแก้ไอในพื้นที่ชุมพรและนครศรีธรรมราช 71,700 ขวด ตรวจสอบข้อมูลบัญชีการซื้อและขายยา พบพฤติกรรมตั้งใจปลอมแปลงเอกสารทั้งรายการผลิต การจัดส่งเพื่อจำหน่าย ทำให้มียาที่ไม่ได้รายงานการขายไหลออกนอกระบบให้เด็กและเยาวชนนำไปใช้ในทางที่ผิด</p> <p>ออย.จึงดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และพักใช้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันของทั้ง 2 บริษัท เป็นเวลา 120 วัน และพักใช้ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของบริษัท โมเดิร์น เมด จำกัด และร้านขายส่งยา 5 แห่ง เป็นเวลา 120 วัน รวมทั้งเพิกถอนใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันของร้านขายส่งยา 1 แห่ง ที่ไม่มีสภาพเป็นร้านขายยา</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (23ก.ย.60)</p>	<p><b>มาตรฐานรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจันดา ประธานคณะที่ปรึกษากรม.สธ. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 จากผู้บริหารบริษัท British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 และกล่าวว่า เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการ DATA CENTER กระบวนการสาธารณสุข และพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีอาคาร Data Center เป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ ข้อมูลส่งเสริมป้องกันสุขภาพ ข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข ตลอดจนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด ปัจจุบันเป็นคลังจัดเก็บข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพทั้งระดับจังหวัดและระดับกระทรวง เพื่อนำมาสังเคราะห์และนำเสนอเป็นสารสนเทศที่เข้าใจได้ง่ายที่ <a href="https://hdcservice.moph.go.th">https://hdcservice.moph.go.th</a> เป็นประโยชน์ทั้งด้านการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพในภาพรวมประเทศ เขต และจังหวัด ช่วยให้สถานบริการทางการแพทย์นำข้อมูลหรือสถิติด้านสุขภาพที่ถูกต้องและรวดเร็วมาบูรณาการในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ x-ray สุขภาพ (24 ก.ย. 60)</p> <p>เว็บไซต์เนชั่นทีวี (24 ก.ย.60)</p>	<p><b>การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</b></p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงละครเพลิงบุญ ตอนที่นางเอกโน้มน้าวให้เพื่อนที่เพิ่งคลอดลูกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แทนนมผง ทำให้วงการแพทย์นำมาแชร์พร้อมขอบคุณ โดยนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ได้ขอบคุณละครดังกล่าว พร้อมอธิบายความสำคัญของนมแม่ว่า มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด สารอาหารที่สำคัญคือ “ภูมิคุ้มกันโรค” พิสูจน์ได้จากเด็กที่กินนมแม่จะป่วยน้อยกว่า นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กที่ดื่มนมแม่จะมีไอคิวมากกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ถึง 3 จุด ส่วนเรื่องผลต่อทรงเต้านม เมื่อลูกหยุดดูดนมก็จะยุบกลับมาใกล้เคียงของเดิม และในระยะยาวพบว่า หญิงที่ให้นมลูกจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านมได้ โดยใช้สูตร 1-6-2 คือ หลังคลอดควรเอาลูกเข้าเต้าใน 1 ชั่วโมง ให้นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และให้นมแม่ไปจนถึง 2 ขวบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณ ผู้เขียนบทละครเรื่องเพลิงบุญ พร้อมระบุว่า สื่อคือครูของสังคม ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ส่งเสริมให้คนไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการกินนมแม่ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนด
มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์(23ก.ย.60)	<p><b>GREEN &amp; CLEAN Hospital</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน GREEN &amp; CLEAN Hospital ที่รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี ว่า เป็นรพ.ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN &amp; CLEAN Hospital ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ปีละ 79,200 กก. ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 239,190.27 กิโลวัตต์ต่อปี ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 240 กก.ต่อปี ลดการใช้โฟม 3,244 กก.ต่อปี จัดทำเมนูสุขภาพลดการใช้แก๊ส 576 กก.ต่อปี ลดเศษอาหาร 29,200 กก.ต่อปี ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 1,730,000 บาท ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 825,835.485 กก.ต่อปี (kg CO<sub>2</sub>e) ทำให้ปี 2553 ได้รับรางวัล Thailand energy award อาคารควบคุม และ รางวัล Asean energy award อาคารควบคุม</p>
สยามรัฐ (25 ก.ย. 60)	<p><b>LeO-Trap ได้รับรางวัล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในปีนี้ นวัตกรรมกับดักไข้อย่าง LeO-Trap ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น จาก ก.พ.ร. และรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โดยกับดักไข้อย่าง LeO-Trap จะลดปริมาณยุงลายได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 500 ตัว ที่สำคัญเป็นนวัตกรรมที่ผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในราคาถูก ไม่มุ่งเน้นผลกำไร และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายจึงจัดจำหน่ายทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊กชื่อ leotrap ไลน์ leotrap-ikari สอบถามเพิ่มเติม 0-2295-2151-3</p>
สยามรัฐ (25 ก.ย. 60)	<p><b>มอโปล่ประกาศเกียรติคุณ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโปล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น แก่ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล</p>
สยามรัฐ (24 ก.ย. 60)	<p><b>ตลาดสดนำซื้อ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังพิธีมอบป้ายตลาดสดนำซื้อ และป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ ตลาดอเนกประสงค์จันทน์ราชกิจ (ติวานนท์) ว่า กรมฯ ร่วมกับสสจ.นนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด พัฒนาตลาดอเนกประสงค์จันทน์ราชกิจ (ติวานนท์) ตามเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดสดนำซื้อ" ของกรมอนามัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลาดสดนำซื้อต้นแบบ</p>
เดลินิวส์ (24 ก.ย. 60)	<p><b>สานความร่วมมือผู้ป่วยจิตเวช</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะตรวจเยี่ยม รพ.จิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ และเป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนากระบวนการด้านสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด ระหว่าง รพ.จิตเวชนครพนมฯ และรพ.แขวงคำม่วน สปป.ลาว ภายใต้กรอบความร่วมมือตามกฎหมายการสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยในรอบ 4 ปี พบผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เกิดจากการเสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่แนวชายโขง ปีนี้ จ.นครพนมพบผู้ป่วยเกือบ 4,000 คน จึงยกระดับรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์เป็นศูนย์เชี่ยวชาญบำบัดรักษาโรคจิตเวชจากสารเสพติด เป็นศูนย์วิชาการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งขยายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ กับแขวงคำม่วน สปป.ลาว สร้างศักยภาพประสิทธิภาพความร่วมมือระบบการดูแลปัญหาสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่ชายแดน รองรับการพัฒนาจังหวัดนครพนมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมฯ กล่าวว่า ผู้ป่วยจากสปป.ลาวข้ามพรมแดนมารับบริการที่รพ.จิตเวชนครพนมฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผู้ป่วยนอกเพิ่มจาก 1,601 คน ในปี 2557 เป็น 1,878 คน ในปี 2560 หรือประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด</p>
สยามรัฐ (24 ก.ย. 60)	<p><b>รางวัล ก.พ.ร.</b></p> <p>-เสนอสรุป นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้รับรางวัลผลงานคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 จากก.พ.ร. จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศและถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และเป็นที่พึงพอใจ
กรมประชาสัมพันธ์ (23ก.ย.60)	<p><b>โรคเมอร์ส</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการ สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ผลการคัดกรองผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจย์ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย.ที่ผ่านมา ไม่พบผู้ป่วยโรคเมอร์ส ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือ และเชื่อมั่นในระบบคัดกรองของสธ.</p>
ไทยโพสต์ (25 ก.ย.60)	<p><b>สมุนไพรรักษา</b></p> <p>-เสนอบทความ สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มาจากมทกรมสมุนไพรรักษาชาติ พบว่า สมุนไพรรักษาที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกรับประทานเป็นประจำ ได้แก่ ขมิ้นชันและข่า แก้อาการท้องอืด พริกไทยดำและดีปลี บำรุงเลือด ลดไขมัน ฟ้าทะลาย โຈร แก้อาการปวด บรเทาอาการหลอดลมอักเสบ</p>
มติชน(23ก.ย.60)	<p><b>การบริการรพ.ขอนแก่น</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อลดความแออัด ลดการรอคิวคน ของรพ.ขอนแก่น ด้วยการปิดคลินิกผู้ป่วยนอก ให้ไปรักษาในรพ.ระดับปฐมภูมิที่มีความร่วมมือกับรพ. ยกเว้นผู้ป่วยนัดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการบริการปฐมภูมิในเครือข่ายให้มีศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน และปรับระบบจัดสรรงบประมาณ OP, PP ให้คล่องตัว บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP BOARD)</p> <p>โดยระยะแรกปี 2554-2558 ได้สนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ที่กำหนด และจัดศูนย์แพทย์ 4 มุมเมือง ได้แก่ ศูนย์แพทย์มิตรภาพ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขาดะผดุง และประชาสโมสร มีแพทย์ประจำและมีสหสาขาวิชาชีพดูแลแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) มีผู้มารับบริการเฉลี่ยศูนย์ละ 150-250 รายต่อวัน เมื่อประชาชนมารับบริการที่ศูนย์แพทย์เพิ่มมากขึ้น ในปี 2555 จึงปิดบริการคลินิกผู้ป่วยนอก รพ.ขอนแก่น โดยมีการสอบถามความคิดเห็นก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ศูนย์แพทย์ยังจัดทีมคลินิกหมอครอบครัวลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกด้วย ปัจจุบันมีคลินิกหมอครอบครัว 6 จุด จากการดำเนินการพบว่า ประชาชนลดการรอจาก 184 นาที ที่รพ.ขอนแก่น เหลือเฉลี่ย 47 นาที ที่ศูนย์แพทย์หรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการที่รพ.ขอนแก่น 4.48 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 53.8 ล้านบาทต่อปี</p>
กรมประชาสัมพันธ์ (23ก.ย.60)	<p><b>เทศกาลเจ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สจ.ตรัง เปิดเผยว่า มีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการกินเจที่ดีต่อสุขภาพ ตามหลัก 4 ล. คือ 1.ละกิเลส เลี่ยงการกินเนื้อสัตว์เทียม และหมี่กึ่งซึ่งทำมาจากแป้งและปรุงรสหวานมันเค็ม 2.เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืช เห็ด ถั่วต่าง ๆ เต้าหู้ ป้องกันการขาดโปรตีน และเพิ่มผักผลไม้ให้หลากหลายชนิด หลากสี 3.ล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนปรุง ก่อนรับประทาน และ 4.ลดอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ของทอด อาหารประเภทผัดน้ำมัน รสจัด นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพโภชนาการในโรงพยาบาลต่าง ๆ ตลอดจนร้านอาหารจำหน่ายอาหารเจ ทั้งสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ปรุงและผู้เสิร์ฟ ความสะอาดของภาชนะ การเก็บล้างวัตถุดิบ และสุ่มตรวจอาหารต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเจของประชาชน เป็นการเฝ้าระวังการจำหน่ายสินค้าที่มีการปนเปื้อน และคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค</p>
เดลินิวส์(23ก.ย.60)	<p><b>จับขายยานอนหลับผ่านไลน์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.รอง ผบช.ทท.พร้อมพ.ต.อ.นิติพันธุ์ ไรท์โตปการ รรท.ผบก.บก.สปพ. แดงขาวจับกุม นายอภิเชษฐ์ มั่นคง อายุ 20 ปี พร้อมของกลางยาอัลปราโซแลม 21,500 เม็ด ยาโดมิคุม 10 เม็ด ยาโคลนาซีแพม 600 เม็ด รถจักรยานยนต์ 1 คัน อุปกรณ์ในการบรรจุกล่องพัสดุไปรษณีย์จำนวนหนึ่งและใบกระท่อม 6 ซีด ขณะกำลังจัดส่งของกลางไปให้ลูกค้าในที่ทำกรไปรษณีย์ สาขาจันทร์เกษม กรุงเทพฯ ให้การรับสารภาพว่าร่วมกับพวกตั้งกลุ่มไลน์เพื่อขายของกลางดังกล่าวตั้งแต่เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นแจ้งข้อหาครอบครองและพยายามจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 1 และ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนเตรียมขยายผลจับกุมต่อไป</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ไช ประเด็นโซเซียล (25 ก.ย. 60)	<p><b>ไขมันในอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่าแคบหมูมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่อนข้างต่ำ โปรตีนสูงกว่า และไขมันน้อยกว่ามันฝรั่งทอดกรอบ ข้อมูลจาก ออย. พบว่า แคบหมู และมันฝรั่งทอดมีสารอาหารใกล้เคียงกัน โดยแคบหมูมีโปรตีนและกรดไขมันอิ่มตัว มากกว่ามันฝรั่งทอด มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวน้อยกว่ามันฝรั่งทอด และมีคอเลสเตอรอล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ขณะที่มันฝรั่งทอดกรอบไม่มีคอเลสเตอรอลแต่มีคาร์โบไฮเดรต ดังนั้น ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงทั้งคู่ และควรระวังการได้รับโซเดียมที่มากเกินไป
ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก (24 ก.ย. 60)	<p><b>โรคมะลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.อาร์เจน ดอนดอร์ป หัวหน้าทีมวิจัยการแพทย์เขตร้อน มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เตือนเรื่องเชื้อซูเปอร์มาลาเรียที่เริ่มการแพร่ระบาดในกัมพูชาและลามไปยังไทย สปป.ลาว จนถึงภาคใต้ของเวียดนาม มีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยคุกคามในระดับโลก เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเชื้อพัฒนาตัวเองจนยาอาร์เทมิซินินในปัจจุบันรักษาไม่ได้ โดยยกตัวอย่างบางพื้นที่ในกัมพูชา ที่ใช้ยารักษาไม่หายเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch